

วันที่ทบทวน: 20 ธันวาคม 2565

วันที่มีผลบังคับใช้: 20 ธันวาคม 2565

## ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ ORGANON

### 1. ORGANON – เราคือใครและสิ่งที่เราทำ

Organon (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ทางเรา" "เรา" และ "บริษัท") เป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกที่มุ่งเน้นไปเพื่อพัฒนาสุขภาพของสตรีตลอดชีวิตของบุคคลเหล่านั้น เราได้พัฒนาและส่งมอบโซลูชันด้านสุขภาพที่เป็นนวัตกรรมผ่านผลงานของการบำบัดรักษาตามใบสั่งยา ยาชีววัตถุคล้ายคลึง และแบรนด์ที่ได้รับการจัดทำขึ้น ทรัพยากรทางออนไลน์ของเราจะให้คุณข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การแพทย์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การจ้างงาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา นอกจากนี้ ทรัพยากรทางออนไลน์ของ Organon จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถสมัครขอทุนหรือมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาวิจัยหรือซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ในเอกสารฉบับนี้ กิจกรรมและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเราจะถูกอ้างอิงร่วมกันว่าเป็น "ผลิตภัณฑ์และบริการ"

เราได้นำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มาใช้ ("ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว") เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงประเภทข้อมูลส่วนบุคคล (ที่กำหนดด้านล่าง) ที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลิตภัณฑ์และบริการ วิธีการ และเหตุผลที่เราเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว และสิ่งที่คุณเลือกและสิทธิส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลนั้น (ซึ่งเรียกรวมกันว่า "แนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว") ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Organon บริษัทย่อย และบริษัทในเครือในสหรัฐฯ ของตน<sup>1</sup> และอธิบายหลักการของหลักการของแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเรา

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออยู่ในหลายพื้นที่ทั่วโลก รัฐและประเทศทั้งหลายเหล่านั้นมีกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงซึ่งอาจกำหนดข้อกำหนดที่แตกต่างกันหรือเพิ่มเติมจากที่อยู่ภายใต้ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ (ซึ่งรวมเรียกกันว่า "กฎหมายคุ้มครองข้อมูล") โปรดดูรายชื่อบริษัทต่าง ๆ ของ Organon นอกสหรัฐฯ ที่สามารถเข้าถึงได้<sup>1</sup> เพื่อเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเหล่านั้น เว้นแต่บริษัทในเครือจะได้ประกาศประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของตน ข้อกำหนดของประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้กับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของกิจการนั้น

### 2. ประกาศนี้ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมทางออฟไลน์และออนไลน์ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมสำนักงานของเราหรือสถานที่อื่น ๆ ("ไซต์") หรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (แอป) อีเมล และเครื่องมือออนไลน์และที่ดาวน์โหลดได้อื่น ๆ ของเรา) ที่แสดงลิงก์ไปยังประกาศนี้ ในบางกรณี เราอาจให้ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวพิเศษแก่คุณเมื่อคุณติดต่อกับเรา เข้าร่วม หรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นพนักงานหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ("HCP") ตามประกาศพิเศษดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับการติดต่อที่เฉพาะเจาะจงกับคุณ ข้อกำหนดใด ๆ ที่แตกต่างจากประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเหนือกว่า

<sup>1</sup> บริษัท Organon Canada Holdings LLC บริษัท Organon Global Inc. บริษัท Organon LLC บริษัท Organon Pharma Holdings LLC บริษัท Organon Trade LLC และบริษัท Organon USA LLC

ประกาศนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับทรัพยากรทางออนไลน์ของคุณที่สามที่เว็บไซต์ของเราอาจเชื่อมโยงไปถึง ซึ่งเราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาหรือแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของทรัพยากรดังกล่าว

### คำจำกัดความและอภิธานศัพท์

เพื่อให้นโยบายนี้ชัดเจน เราจะใช้คำ (คำนามที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่) และแนวคิดทางเทคนิคที่กำหนดไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยให้คุณคุ้นเคยกับคำเหล่านั้นในขอบเขตที่ไม่ได้อธิบายไว้ในหน้านี้ เราได้สร้าง [อภิธานศัพท์ของข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว](#)

“ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัว” ตามที่ใช้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้หมายถึง (1) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ได้รับการระบุตัวตนและสามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ระบุถึงเป็นรายบุคคลหรือที่สามารถใช้เพื่อระบุหาตำแหน่ง ติดตาม หรือติดต่อตัวบุคคลได้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัวหรือตำแหน่งงานที่ไม่ซ้ำกัน และข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนโดยอ้อมได้ เช่น วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สวมใส่ที่ไม่ซ้ำกัน หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลรหัส ตัวระบุทางออนไลน์ เช่น ที่อยู่ IP หรือกิจกรรมส่วนบุคคล พฤติกรรม หรือการกำหนดลักษณะใด ๆ ที่อาจเก็บรวบรวมเพื่อให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ และ (2) ข้อมูลอื่นใดที่ประกอบเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” “ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้” “ข้อมูลส่วนตัว” หรือประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองหรือข้อมูลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

ในนโยบายนี้เราจะใช้คำว่า “การเก็บรวบรวม” และ “การประมวลผล” ข้อมูลส่วนบุคคลแทนกันได้ ในแต่ละกรณีจะหมายถึงการดำเนินงานหรือการชุดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ PI ไม่ว่าจะเป็วิธีการอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดการองค์กร การจัดเก็บ การเข้าถึง การปรับเปลี่ยน การดึงข้อมูล การให้คำปรึกษา การใช้งาน การประเมิน การวิเคราะห์ การรายงาน การแบ่งปัน การเปิดเผย การเผยแพร่ การส่ง การทำให้พร้อมใช้งาน การจัดตำแหน่ง การรวมกัน การบล็อก การลบ การลบออก หรือการทำลาย

เราจะอ้างอิงถึง “ลูกค้า” ในฐานะบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมและถือครองไว้ในรูปแบบโครงสร้างที่สามารถระบุได้ เช่น บัญชีผู้ใช้ และผู้ที่ไม่ใช่พนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ กรรมการ และตัวแทนหรือนิติบุคคลใด ๆ ของบริษัท

### 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีการที่เราใช้ข้อมูล

Organon มุ่งมั่นที่จะรับรองว่ามี การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่ยึดถือ ขอบด้วยกฎหมาย และโปร่งใส เรามุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาความไว้วางใจของลูกค้าของเรา พันธมิตรในธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ และพนักงานของเราโดยเคารพความต้องการความเป็นส่วนตัวของคุณที่ทำงานเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวที่ไม่เป็นอันตราย และสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลทั่วโลก

โปรดทบทวนประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราและเอกสารที่กล่าวถึงในประกาศดังกล่าวก่อนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เรา หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเรา โดยสามารถดูข้อมูลการติดต่อสำหรับสำนักงานคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณได้ [ที่นี่](#)

#### หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้:

#### ตัวระบุส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมตัวระบุส่วนบุคคลเช่น:

- ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ชื่อบัญชีอีเมลและที่อยู่ ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดีย ตัวระบุออนไลน์ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ต โพรโทคอล และตัวระบุที่คล้ายคลึงกันเมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อกับเราทางออนไลน์ เราจะตอบกลับการสอบถามหรือคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
- นอกจากนี้เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการเมื่อคุณติดต่อกับเราด้วยตนเอง เช่น เมื่อไปที่ไซต์ของเรา ติดต่อกับตนเองกับบุคลากรของ Organon (เช่น ตัวแทนภาคสนาม หรือบุชของ Organon ในงานแสดงสินค้าและการประชุม) หรือการสัมภาษณ์งาน
- หากมีการรับประกันตามสภาวะการณ์ ยกตัวอย่างเช่น หากเราจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณในฐานะผู้สมัครงานหรือผู้ให้บริการ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีและการรายงาน เราอาจเก็บรวบรวมใบอนุญาตขับขี่ หรือประกันสังคม หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือข้อมูลหนังสือเดินทางของคุณ หรือหมายเลขทะเบียนของรถของคุณหากคุณกำลังเข้าสถานที่ของเรา

เราจะเก็บรวบรวมตัวระบุส่วนตัวเป็นหลักเมื่อใดก็ตามที่เราจำเป็นต้องติดต่อกับคุณหรือเพื่อตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณ เพื่อส่งมอบบริการหรือผลิตภัณฑ์ สัมภาษณ์หรือว่าจ้างงานแก่คุณ จัดการการจ้างงานหรือความสัมพันธ์ทางสัญญา กับคุณ ทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา จัดทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสนใจ ลักษณะส่วนบุคคล และการกำหนดลักษณะของคุณ และเพื่อการเติบโต ดำเนินการ และปกป้องธุรกิจของเราโดยทั่วไป

เราจะเก็บรวบรวมตัวระบุส่วนบุคคลทางออนไลน์และออฟไลน์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวโดยตรงจากคุณ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์หรือแอปของเราที่ได้รับจากเรา ในหลายกรณี เราจะเก็บรวบรวมตัวระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยอ้อมผ่านการใช้เทคโนโลยีเมื่อคุณติดต่อกับเราทางออนไลน์ นอกจากนี้เรายังอาจเก็บรวบรวมตัวระบุส่วนบุคคลโดยการใช้ข้อมูลสาธารณะ เช่น ฐานข้อมูลรัฐบาลที่มีอยู่แบบสาธารณะ นายหน้าข้อมูล ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ทางอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย

### การระบุข้อมูลอื่น ๆ

นอกเหนือจากตัวระบุส่วนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว เราจะเก็บรวบรวมประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ต่อไปนี้:

- ประวัติการศึกษาและการจ้างงาน- หากคุณสมัครงานหรือหากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ที่เรามีส่วนร่วมด้วย เช่น ในฐานะเป็นวิทยากรในการประชุม
- ข้อมูลบัญชีการเงิน- รวมถึงรายละเอียดด้านการธนาคารเพื่อจ่ายเงินเดือน หรือสำหรับสินค้าและบริการที่คุณจัดหา
- ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเพื่อประมวลผลการจ่ายเงินหากคุณเป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและการส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์จากเราทางออนไลน์ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตกับสถาบันการเงินและเพื่อประมวลผลการชำระเงิน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต/บัตรเดบิตโดยตรงจากคุณเพื่อประมวลผลตามคำสั่งซื้อเหล่านั้นและเราอาจใช้บุคคลที่สามที่ได้รับการอนุมัติจากภายนอก (ได้แก่ การตรวจสอบบัตรเครดิตออนไลน์ที่จัดการโดยองค์กรด้านการเงินหรือเครดิตโดยตรง)
- ข้อมูลการประกันสุขภาพและข้อมูลทางการแพทย์- พร้อมกับโครงการสอบถามผู้ป่วยและการให้ความช่วยเหลือในการชำระเงิน

## ข้อมูลที่เราละเอียดอ่อน

ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่เราเก็บรวบรวมมีความละเอียดอ่อนและจัดอยู่ในประเภทที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายที่บังคับใช้และ/หรือข้อมูลประเภทพิเศษภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลของ EEA/UK เราเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทดังกล่าวเป็นหลักในบริบทของการสมัครงานและความสัมพันธ์ด้านการจ้างงาน การบริหารผลประโยชน์ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการรายงานทางกฎหมาย

ประเภทข้อมูลเหล่านั้นรวมถึงอายุ (ที่เกินกว่า 40 ปี) การเป็นสมาชิกสหภาพการค้า เชื้อชาติ สีผิว บรรพบุรุษ ชาติกำเนิด สถานะการย้ายถิ่นฐาน (การเป็นพลเมือง) สถานภาพสมรส ความทุพพลภาพ เพศ สถานะทหารผ่านศึกและทางทหาร รสนิยมทางเพศ และการแสดงออกทางเพศ เว้นแต่เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลนี้จะเป็นไปโดยสมัครใจ

นอกจากนี้เรายังได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับลูกค่า พนักงาน และบุคคลอื่นที่เราได้รับจากการตอบกลับข้อสงสัยและแบบสำรวจหรือผ่านการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางออนไลน์และที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่เรามอบให้ ข้อมูลดังกล่าวนี้อาจรวมถึงข้อมูลการวินิจฉัยและข้อมูลเกี่ยวกับอาการที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปกับการเจ็บป่วย

เราปฏิบัติตามข้อมูลนี้ว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและจำกัดการประมวลผลและการเข้าถึง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังกล่าวให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดในกรณีที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องของประเทศที่อยู่อาศัยของคุณ เช่น GDPR สำหรับผู้อยู่อาศัยใน EEA ซึ่งกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

## ข้อมูลเกี่ยวกับชีวมาตร

ข้อมูลที่เราละเอียดอ่อนบางประการ (ดูที่ด้านบน) ที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึงการสร้างข้อมูลทางชีวมาตรเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลการวินิจฉัยที่เราเก็บรวบรวมเพื่อประเมินผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เราจะขอรับความยินยอมก่อนที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลทางชีวมาตร

## ข้อมูลกิจกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือทางอิเล็กทรอนิกส์

- ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราและใช้ทรัพยากรทางออนไลน์ของเรา ข้อมูลนี้อาจรวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ของคุณ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ชื่อโดเมน ประเภทของเบราว์เซอร์ วันที่และเวลาของคำร้องขอและข้อมูลของคุณที่ได้จากเทคโนโลยีการติดตาม เช่น คุกกี้ แท็กพิกเซลเดี่ยว อีอบเจกต์ที่ใช้ร่วมกันในเครื่อง (แฟลช) การจัดเก็บข้อมูลในเครื่อง etag และสคริปต์

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทางออนไลน์ตามที่จำเป็นเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนเพื่อปรับแต่งและปรับใช้ทรัพยากรและการสื่อสารทางออนไลน์บางประการของเรา เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมทางออนไลน์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ บริการและฟีเจอร์ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่บุคคลได้ร้องขอ ตัวอย่างเช่น เอกสารด้านการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจ โปรแกรมอีเมล เครื่องมือ คำถาม แบบสอบถาม และแบบสำรวจของเรา เราจะวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมทางออนไลน์เพื่อระบุและนำเสนอบริการและการส่งเสริมเพิ่มเติมที่เราเชื่อว่าคุณอาจมองว่าน่าสนใจ เราอาจประเมินการใช้ทรัพยากรทางออนไลน์และการสื่อสารบางประการแต่จะทำด้วยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้หรือแบบรวมเท่านั้น นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบทรัพยากรทางออนไลน์ของเราเพื่อปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ การเข้าถึงที่ได้รับอนุญาต และการรักษาความปลอดภัย

เราและบุคคลที่สามที่ให้เนื้อหา ฟังก์ชันการทำงาน หรือบริการในทรัพยากรทางออนไลน์ของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและ/หรืออุปกรณ์ของคุณโดยใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้บริการโฆษณาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ หรือเพื่อเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราที่คุณเคยเข้าชมไปก่อนหน้านี้ โปรดดูนโยบายการติดตามผลออนไลน์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและวิธีการที่คุณสามารถควบคุมได้ หากคุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์และทรัพยากรทางออนไลน์ของเราหรือเพื่อดาวน์โหลดหรือบริการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ เช่น หมายเลขประจำตัวอุปกรณ์และประเภทอุปกรณ์ เช่นเดียวกับข้อมูลการใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณและการใช้งานเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และทรัพยากรบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ ของคุณ

- **สื่อสังคม**

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้ทรัพยากรบนสื่อโซเชียลที่เราอาจเสนอให้เป็นครั้งคราว ตัวอย่างของทรัพยากรโซเชียลรวมถึงเครือข่ายโซเชียล กระดานสนทนา บอร์ดข่าว บล็อกวิกิ และฟังก์ชันการอ้างอิงเพื่อแบ่งปันเนื้อหาหรือเครื่องมือกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้เรายังอาจช่วยให้คุณสามารถใช้ทรัพยากรโซเชียลดังกล่าวเพื่อโพสต์หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นได้ คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าข้อมูลใดที่คุณเลือกที่จะแชร์เกี่ยวกับตัวคุณและบุคคลอื่น เช่น เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือผู้ป่วย เมื่อคุณใช้ทรัพยากรโซเชียล เมื่อให้ข้อมูลของบุคคลอื่น คุณแสดงว่าคุณมีอำนาจเพื่อดำเนินการดังกล่าวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ศึกษา [นโยบายการติดตามตรวจสอบสื่อสังคมของเรา](#)

## **ข้อมูลความรู้**

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเสียงและวิดีโอที่แสดงถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อเราใช้กล้องรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบสถานที่หรือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอื่น ๆ ที่เราควบคุม หรือหากเราบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์บางครั้งกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม หรือการควบคุมคุณภาพ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย นอกจากนี้เรายังอาจบันทึกข้อความวิดีโอเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมของเรากับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ในทุกกรณี เรามุ่งมั่นที่จะมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และได้รับความยินยอมก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

## **ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและการจ้างงาน**

- **การรับสมัครงาน:**

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาของผู้สมัครงานที่อาจเกิดขึ้นและเกิดขึ้นจริง รวมถึงโรงเรียนที่เข้าศึกษา เกรดและคะแนน สาขาวิชา ปริญญาที่ได้รับและวันที่สำเร็จการศึกษา ความสนใจทักษะและงานอดิเรก ใบอนุญาตและใบรับรองวิชาชีพ สิ่งตีพิมพ์ และการสนับสนุนสาธารณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

นอกจากนี้เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประวัติการจ้างงานของผู้สมัครงานที่เกิดขึ้นจริงและมีศักยภาพ รวมถึงชื่อของนายจ้าง หัวหน้างาน สถานที่ตั้ง และวันที่จ้างงาน ประวัติเงินเดือนและการเลื่อนตำแหน่ง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่อาจช่วยให้เราประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครสำหรับตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง เมื่อได้รับอนุญาต

หากคุณนำไปใช้สำหรับตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงหรือส่งใบสมัครทั่วไป เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนบางประเภทอีกด้วย ซึ่งจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานความสมัครใจ เว้นแต่จะกำหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกฎหมาย ตามกฎหมายของรัฐและประเทศที่เรารับสมัครงานและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม เรามุ่งมั่นที่จะแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวพิเศษแก่ผู้สมัครงานซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดแนบปฏิบัติด้านความเป็นส

ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเราได้ใน [ประกาศพิเศษเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและสถานที่ทำงานของเรา](#)

- การมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา หรืออาจทำงานร่วมกับเรา ซึ่งรวมถึงความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ความเกี่ยวข้องขององค์กรและสถาบัน สิทธิบัตรที่ได้รับ หรือความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ โดยตรงหรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือบุคคลที่สาม เพื่อตรวจสอบข้อมูลประจำตัว ความสำเร็จ และเอกลักษณ์ทางวิชาชีพ สำหรับรายละเอียด โปรดดู [ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านข้อมูลสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของเรา](#)

### การอนุมานที่ดึงมาจากข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดก็ตามที่ใช้สำหรับการทำโปรไฟล์และการรวมบัญชี

- การรับฟังสื่อโซเชียล

การรับฟังสื่อโซเชียลเป็นกระบวนการที่เราระบุและประเมินสิ่งที่ถูกกล่าวถึงเกี่ยวกับบริษัท บุคคล ผลิตภัณฑ์ หรือแบรนด์บนอินเทอร์เน็ต เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยต่อสาธารณะตามสัดส่วนที่เหมาะสม มีความเกี่ยวข้อง และเพียงพอเท่านั้น หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการประมวลผลนอกเหนือจากเจตนาเดิมเมื่อคุณโพสต์เนื้อหา เราจะพยายามดำเนินการตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบทันทีที่ทำได้ ความพยายามที่เหมาะสมอาจมีการระบุรายละเอียดการติดต่อของคุณจากแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลหากเป็นไปได้หรือภายในการโพสต์ นอกจากนี้ เราจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อจัดหากฎให้คุณเลือกไม่รับการประมวลผลข้อมูลที่เราเสนอหรือใช้สิทธิ์ของคุณตามที่นโยบายของเราและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด เนื่องจากลักษณะของสื่อโซเชียล เราจึงอาจไม่สามารถที่จะระบุรายละเอียดของคุณและการติดต่อที่โพสต์เนื้อหาต้นฉบับที่เราเก็บรวบรวมไว้

- การรวมบัญชี

ในบางกรณี เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับบุคคลผ่านทางบริการและช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ แบบสำรวจ เว็บไซต์ และทรัพยากรทางออนไลน์และการสื่อสารอื่น ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพของการบริการที่เรานำเสนอ

### แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล

- ได้รับโดยตรง

โดยทั่วไปแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนหรือ ณ จุดของการเก็บรวบรวมที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั้งหมดได้ เราจะใช้วิธีการอื่น เช่น การติดป้ายกำกับบนอุปกรณ์หรือใช้การแสดงผลเพื่อเตือนคุณถึงกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลของเรา และเพื่อนำคุณไปยังประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ได้มาจากบุคคลที่สามและแหล่งข้อมูลสาธารณะ

หากเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่บุคคลที่สามที่เป็นอิสระเก็บรวบรวม เราจะขอการรับประกันตามสัญญาว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับการเก็บรวบรวมตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ เช่น การเปิดเผยข้อมูลและประกาศที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกำหนด และเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวใด ๆ ที่คุณมีภายใต้กฎหมายนั้น

เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากโดเมนสาธารณะเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านยาของเรา พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้มีเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย ในกรณีเหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากคุณ แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและขั้นตอนการดูแลยาของเรา

#### 4. สาเหตุที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์ที่เปิดเผยและจัดทำเป็นเอกสารก่อนโดยเฉพาะ ชัดแจ้ง ชอบด้วยกฎหมาย เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เปิดเผยดังกล่าว เว้นแต่เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงการแจ้งให้คุณทราบตามที่จำเป็น

เราไม่เก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินไปหรือเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่สามารถระบุตัวตนได้นานกว่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่ระบุตัวตนหรือนำการระบุข้อมูลส่วนบุคคลออกเมื่อธุรกิจต้องการต้องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลานานขึ้น เราจะรับรองว่าข้อกำหนดที่จำเป็นเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีใด ๆ และมีการสื่อสารไปยังบุคคลที่สามที่สนับสนุนกิจกรรมหรือกระบวนการนี้

เราได้รับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยทั่วไปสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทในคำอธิบายเกี่ยวกับหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้

หากมีการระบุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายใหม่สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ เราจะขอความยินยอมจากบุคคลสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ หรือเรารับรองว่าวัตถุประสงค์ทางธุรกิจใหม่จะเข้ากันได้กับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ใน ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือกลไกความโปร่งใสอื่น ๆ ที่มอบให้กับบุคคลก่อนหน้านี้

เราจะกำหนดความเข้ากันได้ตามบริบทที่รวบรวมข้อมูล ความคาดหวังที่สมเหตุสมผลของแต่ละบุคคล และลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นปัญหา

เราไม่ได้นำหลักการนี้ไปใช้กับข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน หรือไม่ได้รับการระบุหรือที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์เท่านั้น และ (ก) คณะกรรมการทบทวนจริยธรรมหรือผู้ตรวจทานที่มีอำนาจอื่น ๆ ได้พิจารณาว่ามีความเสี่ยงในการใช้ความเป็นส่วนตัวและสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลที่ยอมรับได้ (ข) เราได้จัดให้มีการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการลดขนาดข้อมูล (ค) ข้อมูลส่วนบุคคลมีนามแฝง และ (ง) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับการเคารพ

#### 5. พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยของประเทศใน EEA สหราชอาณาจักร หรือรัฐหรือประเทศอื่นที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเฉพาะเป็นเงื่อนไขสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดดังกล่าวเท่านั้น ตามข้อกำหนดดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดดูที่หน้าความเป็นส่วนตัวของ GDPR ของเรา

#### 6. วิธีการที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและปลอดภัย

##### การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามความละเอียดอ่อน เป็นสัดส่วนกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมวลผลพื้นฐานเมื่อมีการเก็บรวบรวมและส่งผ่านระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ของเรา คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยรหัสผ่านของคุณและรหัสการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางออนไลน์ของเรา

เราได้นำการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของเราจากการสูญเสียม การใช้ในทางมิชอบ และการลักลอบเข้าถึง โจรกรรม เปิดเผย ดัดแปลง หรือทำลายการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้ใช้โปรแกรมการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ครอบคลุม และใช้การควบคุมความปลอดภัยและการป้องกันตามลักษณะและความละเอียดอ่อนของข้อมูลและระดับความเสี่ยงของกิจกรรม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของเทคโนโลยีในปัจจุบัน นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านการทำงานของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงมาตรฐานในความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกู้คืนระบบ การเข้ารหัส ข้อมูลประจำตัวและการจัดการการเข้าถึง การจัดประเภทข้อมูล การจัดการเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ และการบริหารความเสี่ยง

### **เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล**

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทางการรักษาความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้ประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีคุณสมบัตินี้เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การละเมิดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมและบรรเทาการละเมิดดังกล่าว และยืนยันอันตรายต่อบุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทางกฎหมายของรัฐหรือประเทศที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น เราจะแจ้งให้หน่วยงานราชการและบุคคลที่ได้รับผลกระทบเป็นไปตามข้อกำหนดในแต่ละกรณี

### **คุณภาพของข้อมูล**

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สุดคล่องกับการใช้งานที่ตั้งใจไว้ของคุณ เรารับรองว่ากลไกการทบทวนข้อมูลเป็นระยะ ๆ ได้รับการออกแบบมาให้เป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับระบบต้นทางและระบบปลายทาง

เรารับรองว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้รับการตรวจสอบว่ามีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันก่อนที่จะใช้งาน ประเมิน วิเคราะห์ รายงาน หรือประมวลผลอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นไปตามความเป็นไปได้ของคุณหากมีการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย

## **7. ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล**

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบใดที่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ได้รับการเก็บรวบรวมข้อมูลและระยะเวลาของการใช้งานเว็บไซต์ แอป และเครื่องมือออนไลน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคุณ เราพิจารณาเกณฑ์ดังต่อไปนี้ในการพิจารณาระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

- ความสัมพันธ์ในการทำงานของเรากับคุณ
- ไม่ว่าเราจะอยู่ภายใต้ข้อผูกพันตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับหรือไม่
- แนะนำให้เก็บรักษาโดยพิจารณาจากอายุความที่บังคับใช้ หรือเพื่อการแก้ต่างหรือดำเนินคดีตามข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือการสอบสวนด้านกฎระเบียบที่บังคับใช้กับธุรกิจของเรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่จำเป็นอื่น ๆ

หากเป็นไปได้

เรามุ่งหวังที่จะปกปิดข้อมูลหรือนำตัวระบุที่ไม่จำเป็นออกจากบันทึกที่เราอาจจำเป็นต้องเก็บไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาเก็บรักษาเดิม



## 8. บุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและบุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจะสามารถเข้าถึงได้ในบริษัทและบริษัทย่อย แพนก และกลุ่มทั่วโลก และกับบุคคลและองค์กรที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเพื่อช่วยให้เราดำเนินธุรกิจของเราหรือตามคำสั่งของเราตามประกาศนี้และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้เท่านั้น ในกรณีใดก็ตาม การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการจัดทำเป็นเอกสารและได้รับอนุญาตตามพื้นฐานที่จำเป็นต้องทราบเท่านั้น บุคคลทั้งหมดที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายนี้จะผูกพันตามข้อผูกพันทางกฎหมายและ/หรือข้อผูกพันด้านการรักษาความลับตามสัญญา

นอกจากนี้

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สามที่กระทำการในนามของเราจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่รับรองความรับผิดชอบของบุคคลฝ่ายดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามหลักการของการประกาศนี้และกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

### การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม

เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายและที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เราจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงของบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของบุคคลที่สาม และเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกันได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม เราจะขอรับการรับประกันตามสัญญาว่าบุคคลที่สามจะปฏิบัติตามนโยบายของเราและข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งที่จำเป็นและการเคารพสิทธิของบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว

- การใช้ผู้ประมวลผลข้อมูลและผู้รับจ้าง

หากเราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามที่กระทำการในฐานะผู้ให้บริการ ผู้ร่วมธุรกิจ หรือผู้ประมวลผลข้อมูล เราจะดำเนินการตามข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งกำหนดให้บุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะตามคำแนะนำในเอกสารของเราเท่านั้น บุคคลที่สามอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้แบ่งปันกับบุคคลเหล่านั้นเท่านั้น และในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุผล เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อตกลงของต้นกับเรา เราต้องมีบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำมามาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมมาใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกันและจะยังคงรับผิดชอบในการใช้งานในระหว่างนั้นและหลังจากสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางสัญญาของเรา

- การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามนอกเหนือจากผู้ประมวลผลข้อมูลหรือผู้รับจ้าง

เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามที่ช่วยเหลือเราในการปฏิบัติงานและทำให้ธุรกิจของเราเติบโตขึ้น บุคคลที่สามประเภทดังกล่าวรวมถึงผู้ให้บริการด้านธุรกิจ เช่น บริษัทจัดทำเงินเดือน ผู้ให้บริการบัญชีและภาษี บริษัทโฆษณา การตลาด และวิจัยตลาด บริษัทที่จำหน่ายโฆษณาทางอีเมล บริษัทและสถาบันที่ทำงานร่วมกัน หรือช่วยเหลือเราด้านการวิจัยและการผลิตยาและการจัดจำหน่ายยารักษาโรค นอกจากนี้ เรายังได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับธุรกิจและผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่ช่วยให้เราได้รับ จัดการ และปกป้องทรัพยากรทางออนไลน์ของเราและเครือข่ายภายในระบบและสินทรัพย์อื่น ๆ ของเรา

- หมวดยุทธศาสตร์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการแบ่งปันและวัตถุประสงค์ในการแบ่งปัน

เราอาจแบ่งปันหมวดยุทธศาสตร์ของข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณกับบุคคลที่สามต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ซึ่งได้รับการรวบรวมไว้เช่นเดียวกัน เราจะปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณให้เราหยุดแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อปฏิบัติตามตัวเลือกของคุณตามนโยบายของเรา และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มีการขายข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อเงินหรือสิ่งตอบแทนที่มีมูลค่าอื่น ๆ (นอกเหนือจากที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่บุคคลดังกล่าวให้บริการแก่เรา) หรือขายข้อมูลของคุณเพื่อเงินหรือสิ่งตอบแทนที่มีมูลค่าอื่น ๆ

- การร้องขอการเข้าถึงของบุคคลที่สามและกระบวนการทางกฎหมาย

เราจะถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองต่อบุคคลที่สามเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและคำสั่งศาล หรือต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้สิทธิในการเข้าถึงหรือจัดทำข้อมูลในบริบทของการสอบสวนทางอาญาและทางแพ่ง หรือหากการเปิดเผยดังกล่าว มีความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านระเบียบข้อบังคับ

เราจะประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองหรือแก้ต่างสิทธิของเรา ป้องกันหรือดำเนินการกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การต้องสงสัยว่ามีการฉ้อโกง หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยของบุคคล

- การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

ในกรณีที่เราขายหรือถ่ายโอนธุรกิจหรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา (รวมถึงในกรณีของการปรับโครงสร้างองค์กร การแยกตัว การเลิกกิจการ หรือการชำระบัญชี) หรือเข้าร่วมกิจการร่วมค้าหรือการรวมธุรกิจอื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับส่วนหนึ่งของธุรกิจหรือทรัพย์สินของเราที่ได้รับผลกระทบจากการทำธุรกรรมจะเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สาม

เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการประเมินแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจของเราเพื่อประมวลผลธุรกรรม นอกจากนี้ เรายังพยายามที่จะเข้าร่วมในข้อตกลงกับธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรับรองว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

## 9. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

หากกฎหมายอนุญาต ซึ่งรวมถึงกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เราอาจจัดเก็บการเข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหรือจากสถานที่ใด ๆ ที่เราดำเนินธุรกิจและสถานที่ให้บริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้ GDPR หรือ GDPR ของสหราชอาณาจักรจะได้รับการถ่ายโอนภายนอก EEA หรือสหราชอาณาจักรโดยสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้อง การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกิจการของ Organon และ/หรือบริษัทในเครือจะได้รับการควบคุมโดยข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท

### การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศภายใต้ GDPR ไปยัง “ประเทศที่สาม”

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกรวบรวมหรือประมวลผลโดยกิจการของ Organon ที่อยู่ภายใต้ GDPR หรือ GDPR ของสหราชอาณาจักรหรือกฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์ การถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้รับในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศใน EEA หรือสหราชอาณาจักรที่ไม่ได้รับการตัดสินให้เสนอการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอจะดำเนินการตามข้อกำหนดของ GDPR ที่บังคับใช้

เราจะประเมินเงื่อนไขเป็นระยะในประเทศที่ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจโอนตั้งอยู่ เมื่อพิจารณาจากการประเมินดังกล่าว เราจะดำเนินการร่วมกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้รับมาตรการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่ามีระดับการป้องกันที่เพียงพอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอน

สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ไปยังบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการ และผู้ประมวลผลข้อมูล เราอาศัยกลไกการถ่ายโอนที่ได้รับการรับรองทางกฎหมาย เช่น โมเดลที่เหมาะสมของข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (2021) หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของสหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ หรือเซอร์เบีย นอกจากนี้ เราอาจต้องพึ่งพากลไกการถ่ายโอนที่ได้รับการรับรองอื่น ๆ เช่น การระงับการบังคับใช้ข้อกำหนดรายบุคคลภายใต้ข้อ 49 ของ GDPR

## APEC

แนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของ Organon ตั้งอธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สอดคล้องกับระบบกฎเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวข้ามพรมแดนของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ APEC ระบบ APEC CBPR มอบกรอบการทำงานสำหรับองค์กรเพื่อรับรองถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนในกลุ่มเศรษฐกิจ APEC ที่เข้าร่วม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการทำงาน APEC มีอยู่ที่นี้ คุณสามารถคลิกที่นี่เพื่อดูสถานการณ์รับรอง APEC CBPR

### 10. ตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและความสามารถของคุณเพื่อเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะลูกค้า

#### ตัวเลือกในการจำกัดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือการติดตามทางออนไลน์

คุณมีทางเลือกว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราหรือไม่และจะเปิดเผยมากเท่าใด

คุณอาจจะจำกัดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยเรา ทรัพยากรทางออนไลน์หลายแห่งของเรามีไว้แก่คุณโดยไม่ต้องให้คุณป้อนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ลงในแบบฟอร์มหรือฟิลด์ข้อมูล ในกรณีดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติและวิธีการที่คุณกำลังเข้าถึงทรัพยากรของเราเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการใช้บริการส่วนบุคคลที่ได้รับจากทรัพยากรทางออนไลน์ของเรา โดยทั่วไปคุณจะต้องระบุตัวตนของคุณ

เราเคารพในทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณ นอกจากนี้หากคุณเลือกไม่รับการสื่อสารที่คุณร้องขอก่อนหน้านี้ โปรดใช้ลิงก์เพื่อเลือกไม่เข้าร่วมในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของเราหรือโดยติดต่อเราที่อีเมลนี้: [privacyoffice@organon.com](mailto:privacyoffice@organon.com)

#### ข้อจำกัดและตัวเลือกในการติดตาม

เราและบุคคลที่สามที่ให้เนื้อหา ฟังก์ชันการทำงาน หรือบริการบนทรัพยากรทางออนไลน์ของเราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและ/หรืออุปกรณ์ของคุณโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกันในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของประสบการณ์การใช้งานของคุณ คุณมีทางเลือก อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ของเราที่ใช้สำหรับให้บริการโฆษณา วิเคราะห์การใช้ทรัพยากรทางออนไลน์ของเรา หรือติดตามพฤติกรรมบนเว็บไซต์ของคุณในเว็บไซต์ต่าง ๆ คุณสามารถควบคุมการใช้เทคโนโลยีการติดตามบางอย่างของเราได้ เช่น คุกกี้ผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ โดยทั่วไปแล้วจะช่วยให้คุณจำกัดหรือปิดใช้งานการใช้คุกกี้สำหรับเว็บไซต์โดยเฉพาะได้ เมื่อคุณเข้าถึงทรัพยากรทางออนไลน์ของเราเป็นครั้งแรก แบนเนอร์แบบผุดขึ้นจะช่วยให้คุณสามารถปฏิเสธหรือปรับแต่งการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกันซึ่งไม่จำเป็นสำหรับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของประสบการณ์การใช้งานของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ [นโยบายการติดตามทางออนไลน์ทั่วโลกของเรา](#) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันและวิธีการควบคุมได้ที่

- Network Advertising Initiative ที่: [http://www.networkadvertising.org/optout\\_nonppii.asp](http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp)
- European Interactive Digital Advertising Alliance ที่: <http://youronlinechoices.eu/>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานการติดตามสำหรับบางเว็บเบราว์เซอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดไปที่ <http://allaboutdnt.com/>

### สิทธิ์ที่มีให้แก่ลูกค้าทุกรายเป็นเรื่องของนโยบายของบริษัท

เพื่อรักษาความมุ่งมั่นของเราด้านความเป็นส่วนตัว เราให้ทางเลือกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวแก่ลูกค้าทั้งหมด และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมและถือครองไว้ในรูปแบบที่มีโครงสร้างที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น บัญชีผู้ใช้ (“ลูกค้า”) สำหรับการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อนี้จะไม่ผลบังคับใช้กับพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ กรรมการ และตัวแทนหรือกิจการใด ๆ ของเรา

ความมุ่งมั่นใด ๆ ต่อลูกค้าในข้อนี้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดใด ๆ ที่กฎหมายในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกำหนดและข้อจำกัดต่อไปนี้:

นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ เราอาจปฏิเสธคำร้องขอของลูกค้าในกรณีที่คำร้องขอที่กำหนดไว้จะเป็นตัวกำหนดให้เราไม่สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

- ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อผูกพันด้านจริยธรรม ซึ่งรวมถึงสิ่งที่เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มีการตอบสนองต่อคำร้องขอที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือการบังคับใช้กฎหมายในระดับชาติ
- สอบสวน สร้าง หรือแก้ต่างการอ้างสิทธิ์ตามกฎหมาย
- เข้าทำสัญญา บริหารความสัมพันธ์ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ และได้เข้าร่วมในการพึ่งพาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีปัญหา และ
- ส่งผลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลที่สาม ส่งผลให้เกิดการละเมิดสัญญา หรือในการเปิดเผยข้อมูลกลับทางการค้าหรือข้อมูลทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราหรือบุคคลที่สาม

ตัวเลือกสำหรับลูกค้าในการเข้าถึง แก้ไข และร้องขอการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ในข้อนี้ นอกเหนือจากสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลหรือสิทธิของผู้บริโภคใด ๆ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เราจะจัดการกับคำร้องขอของคุณในระหว่างการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา สำหรับรายละเอียด โปรดดู [วิธีการประมวลผลข้อสอบถามและข้อร้องเรียน](#)

- การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของลูกค้าสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณโดยหน่วยงานเฉพาะที่เราควบคุม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมภายในปีที่ผ่านมาหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ที่ครอบคลุมช่วงเวลาดังกล่าว

- การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง

เราจะปฏิบัติตามคำร้องขอของลูกค้าเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องซึ่งเราใช้อย่างแข็งขัน เช่น ข้อมูลติดต่อหรือข้อมูลการเงิน เราอาจกำหนดให้ลูกค้าสำรองข้อมูลข้อมูลดังกล่าวหากไม่ถูกต้องตามเอกสารอิสระ คุณอาจปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณทางออนไลน์ด้วยการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่คุณได้ป้อนลงในแบบฟอร์มหรือรายการข้อมูลในช่องบนเว็บไซต์ของเราไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อนำเสนอ

- การลบข้อมูลส่วนบุคคล

ควรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่จำเป็นจะต้องได้รับการเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เราจะปฏิบัติตามคำร้องขอของลูกค้ำเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ไม่สามารถเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผลกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้อีกต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่ขอให้ลบ เราอาจต้องใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณและการอนุญาตให้คุณจำหน่ายข้อมูล ด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงาน การดำเนินการตามคำร้องขอให้ลบอาจต้องซึ่งใครในซึ่กับรอบการบำรุงรักษาข้อมูลของสื่่จัดเก็บข้อมูลและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ำควรตระหนักว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลภายในประเทศมักจะกำหนดข้อจำกัดและข้อยกเว้นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคำร้องขอให้ลบข้อมูลลูกค้ำ

- การเพิกถอนความยินยอม การเลือกไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการตลาด และการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

เราจะปฏิบัติตามคำร้องขอของลูกค้ำในการเลือกไม่รับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาต่อไปในกรณีนี้

- เดิมพวกเขาได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าว ตัวอย่างจะรวมถึงการยกเลิกการติดตามจดหมายข่าวหรือการเข้าร่วมในโปรแกรมและกิจกรรมต่าง ๆ
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับพวกเขาจะถูกนำไปใช้เพื่อการสื่อสารทางการตลาดโดยตรง
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับพวกเขาจะถูกนำมาใช้เพื่อประเมินหรือเพื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับพวกเขาและ (1) การตัดสินใจดังกล่าวมีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ และ (2) สร้างขึ้นโดยใช้ระบบอัตโนมัติหรืออัลกอริธึมเท่านั้น

สามารถดูการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่คุณสามารถใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของคุณในประเทศของคุณได้[ที่นี่](#)

โปรดทราบว่าในบางกรณี เช่น การรับฟังสื่อโซเชียล เราไม่ใช่ผู้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในครั้งแรกที่เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เกียรติสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เราเก็บรวบรวม แต่เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะติดต่อสื่อโซเชียลหรือเว็บไซต์เพื่อใช้สิทธิในข้อมูลของคุณตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต

- ไม่มีคำตอบโต้สำหรับการใช้สิทธิความเป็นส่วนตัว

เราจะไม่ตอบโต้บุคคลที่ใช้ตัวเลือกหรือสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน อย่างไรก็ตาม การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราหรืออำนาจเพื่อประมวลผลข้อมูลนั้นจะป้องกันเราในบางสถานการณ์เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการบางประการ หรือเพื่อรวมคุณไว้ในโปรแกรมหรือกิจกรรม ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะมีการกำหนดราคา หรือสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับทางเลือกของคุณเพื่อให้เราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทได้ เราตั้งเป้าหมายที่จะแจ้งเตือนคุณในกรณีที่ตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยเราจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคุณ

### สิทธิเพิ่มเติมที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น (GDPR แคลิฟอร์เนีย)

ในกรณีที่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานที่ได้รับการดูแลจากบริษัทภายใต้กฎหมาย GDPR หรือ GDPR ของสหราชอาณาจักร หรือกฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์ คุณมีสิทธิ์ส่วนบุคคลเพิ่มเติม (สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล) ในการเข้าถึงและข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ และเพื่อควบคุมการใช้ข้อมูลดังกล่าวของเรา สามารถดูรายละเอียดได้ในหน้า[ความเป็นส่วนตัว GDPR](#) ของเรา

ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียที่เป็นผู้บริโภคมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ธุรกิจต่าง ๆ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับพวกเขา สามารถดูรายละเอียดได้ในหน้า [สิทธิความเป็นส่วนตัวของแคลิฟอร์เนีย](#)

## 11. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

โดยทั่วไปแล้ว เว็บไซต์และทรัพยากรทางออนไลน์ของเราไม่ได้มุ่งไปที่เด็ก และบริการออนไลน์ที่เราแนะนำเสนอได้รับการออกแบบมาสำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตคำร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับยา บุคคลที่ขอข้อมูลเกี่ยวกับยาจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปแม้ว่าจะระบุไว้สำหรับใช้ในเด็กก็ตาม เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น

เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือตามกฎหมายในท้องถิ่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่สามารถตรวจสอบได้ก่อนการเก็บรวบรวม หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและเชื่อว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุตรหลานของคุณ โปรดติดต่อสำนักงานคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทั่วโลกเพื่อร้องขอให้เราออกที่ [privacyoffice@organon.com](mailto:privacyoffice@organon.com)

ในบางครั้ง เว็บไซต์และทรัพยากรทางออนไลน์อื่น ๆ ของเราอาจมีฟีเจอร์เสริมสำหรับเด็ก เมื่อเรานำเสนอฟีเจอร์ดังกล่าว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อรับรองว่าได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่ตรวจสอบได้ก่อนที่จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก

## 12. ข้อสงสัยและข้อร้องเรียน

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่กำหนดไว้ในวรรคถัดไป หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณกังวลว่าเราไม่ปฏิบัติตามนโยบายของเราหรือไม่เคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ

### บุคคลเพื่อติดต่อเกี่ยวกับข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวและข้อร้องเรียนของคุณ

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศใน EEA โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลใน EU ของบริษัททางอีเมลที่ [euprivacydpo@organon.com](mailto:euprivacydpo@organon.com)

หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ นอกเขต EEA โปรดติดต่อสำนักงานคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเราทางอีเมลที่: [privacyoffice@organon.com](mailto:privacyoffice@organon.com) หรือทางไปรษณีย์ที่: หัวหน้าเจ้าหน้าที่คุ้มครองความเป็นส่วนตัว บริษัท Organon & Co., 30 Hudson Street, Jersey City, NJ 07302

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเราไม่ได้เข้าไปดำเนินการอย่างน่าพึงพอใจ

กรุณาติดต่อผู้ให้บริการศูนย์แก้ไขข้อพิพาทฝ่ายที่สามซึ่งมีสำนักงานอยู่ในสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ <https://feedback-form.truste.com/watchdog/request>

พนักงานและผู้รับจ้างต้องแจ้งให้สำนักงานคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทั่วโลกหรือผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายทราบโดยทันทีสำหรับข้อสงสัย ข้อร้องเรียน หรือข้อกังวลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริษัทของเรา

### วิธีการดำเนินการตามข้อสอบถามและการร้องเรียนใด ๆ

เราจะทบทวนและสอบสวนข้อสงสัย ข้อร้องเรียน หรือข้อกังวลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา ไม่ว่าจะได้รับโดยตรงจากพนักงานหรือบุคคลอื่น ๆ หรือผ่านบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทนความรับผิดชอบ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ หากคุณติดต่อเราเพื่อเข้าถึง แก้ไข หรือขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อใช้สิทธิ์อื่น ๆ ที่คุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของข้อมูลหรือผู้บริโภค เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าผู้ขอได้รับอนุญาตให้ทำการร้องขอดังกล่าว โดยทั่วไปแล้ว เราจะพยายามจับคู่ชื่อและ/หรืออีเมลที่ใช้ที่เกี่ยวข้องกับคำร้องขอของคุณกับข้อมูลในบันทึกข้อมูลของเรา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำร้องขอและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด เราอาจจำเป็นต้องตรวจสอบจุดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตาม

ระดับความแน่นอนทางกฎหมายที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะให้คำตอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาสี่สัปดาห์ (45) วันนับจากวันที่ได้รับการติดต่อจากคุณหรือก่อนหน้านั้น หากจำเป็นในฐานะเรื่องทางกฎหมาย เราจะอัปเดตให้คุณทราบหากเราไม่สามารถตอบกลับได้ภายในสี่สัปดาห์ (45) วัน และหากจำเป็นโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณ เช่น สาเหตุของความล่าช้าและเมื่อเราคาดว่าจะดำเนินการตอบกลับให้เสร็จสิ้น หรือเหตุผลที่เราไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอของคุณได้ และคุณมีทางเลือกเพิ่มเติมเพื่ออุทธรณ์คำตัดสินของเราหรือไม่ เราอาจขยายระยะเวลาการตอบกลับจากเดิมสี่สัปดาห์ (45) วันไปอีกสี่สัปดาห์ (45) วัน

### สิทธิที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลหรือเพื่อแสวงหาการชดใช้ทางกฎหมาย

หากมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเราอยู่ภายใต้ GDPR คุณมีสิทธิที่โดยเฉพาะเพื่อแสวงหาการชดใช้ทางกฎหมายจากทางรัฐ

คุณอาจยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่มีความสามารถในท้องถิ่นหากคุณเชื่อว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราหรือการดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของคุณจะละเมิดสิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้ GDPR สามารถดูรายการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลและที่อยู่ได้ดังนี้: [สมาชิกของเรา](#) | [คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลของยุโรป European Data Protection Board \(europa.eu\)](#)

คุณยังสามารถดำเนินการเพื่อบังคับใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลของคุณในศาลของประเทศ EEA (1) ที่คุณอาศัยอยู่ หรือ (2) เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับกิจกรรมการประมวลผลที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณมีการจัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ของ GDPR เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีสิ่งใดในที่นี้ที่จะดำเนินการตามความยินยอมต่อเขตอำนาจศาลทั่วไปหรือเขตอำนาจศาลพิเศษโดยกิจการของ Organon ใด ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้โดยเฉพาะโดยข้อ 79 ของ GDPR

สิทธิของคุณในการยื่นข้อร้องเรียนหรือฟ้องร้องยังมีให้สำหรับคุณ หากคุณพยายามบังคับใช้สิทธิของคุณในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยใช้ข้อสัญญามาตรฐาน

### 13. ข้อเบ็ดเตล็ดและการปรับปรุงแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่ม หรือนำบางส่วนของสารประกาศนี้ออกได้ตลอดเวลาโดยการเผยแพร่ประกาศที่ได้รับ การปรับปรุงแล้วในเว็บไซต์ของเราที่ <https://organon.com/privacy> การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ตีพิมพ์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

### 14. สิทธิความเป็นส่วนตัวของ GDPR

GDPR กำหนดมาตรฐานการรับผิดชอบสำหรับคู่กรณีที่กำหนดวิธีการและจุดประสงค์ของการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของพวกเขา เหนือสิ่งอื่นใด GDPR ห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจทางกฎหมายเฉพาะ (พื้นฐานทางกฎหมาย) ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของพื้นฐานทางกฎหมายที่เรามักใช้

พื้นฐานทางกฎหมายที่อนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

- ความยินยอม

ธุรกิจของเราที่อยู่ภายใต้ GDPR ขึ้นอยู่กับความยินยอมของเจ้าของข้อมูล ในกรณีส่วนใหญ่เมื่อเรามีส่วนร่วมโดยตรงกับบุคคล เช่น เพื่อรวบรวมข้อมูลติดต่อของพวกเขาหรือเพื่อเข้าถึงกิจกรรมทางการตลาด เช่น การส่งเอกสารส่งเสริมการขาย อาจมีการแสดงความยินยอมอย่างชัดแจ้ง เช่น โดยการทำเครื่องหมายที่ช่องหรือโดยวิธีการอื่นที่ส่งสัญญาณถึงเราอย่างชัดเจนว่าบุคคลนั้นตั้งใจที่จะอนุญาตให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เรา จะพยายามทำให้ชัดเจนเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการความยินยอมจากคุณและบันทึกความยินยอมของคุณในบันทึกของเรา

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาโดยการติดต่อสำนักงานคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณที่มีหน้าที่รับผิดชอบในประเทศที่อยู่อาศัยของคุณ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนที่คุณจะแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเพิกถอนความยินยอมของเราจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนนั้น

ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จะต้องมีความเฉพาะเจาะจงและชัดแจ้ง เราจะพยายามสื่อสารถึงลักษณะของคำขอของเราอย่างชัดเจนหากเราขอให้ท่านให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

- การปฏิบัติตามสัญญา

#### GDPR

อนุญาตให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อเตรียมหรือปฏิบัติตามสัญญากับคุณหรือกับบุคคลที่สามซึ่งเรากำลังทำตามคำร้องขอของคุณ กรณีทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อของเรากับซัพพลายเออร์และผู้รับจ้าง แต่ยังรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางประการในการทำงานของเราในฐานะนายจ้าง เช่น เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจ่ายเงินเดือนหรือบริหารจัดการผลประโยชน์

- การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

ในหลายกรณี กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เช่น ระเบียบข้อบังคับทางภาษี หรือกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองหรือประกันสังคมกำหนดให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง เรายังอาจต้องรายงานเหตุการณ์บางอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราต่อหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ เรายังถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐและบุคคลที่สามในบริบทของการสอบสวนและกระบวนการทางกฎหมาย

- ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

ในหลายกรณี เราอาศัยการอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น เมื่อเราพัฒนาและขยายธุรกิจของเราหรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เราใช้พื้นฐานทางกฎหมายนี้เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หากไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่อนุญาตให้ได้รับความยินยอมจากคุณ และไม่มีอำนาจทางกฎหมายอื่นใดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในแต่ละกรณีเราจะทำการวิเคราะห์เพื่อรับรองว่าผลประโยชน์ความเป็นส่วนตัวของคุณที่ได้รับผลกระทบได้รับการคุ้มครองเมื่อใดก็ตามที่เราอาศัยผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเป็นเหตุผลในการประมวลผล คุณมีสิทธิ์พิเศษตามหัวข้อข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่าง เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

- พื้นฐานทางกฎหมายอื่น

ข้างต้นเป็นเพียงภาพรวมที่มีพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไปที่เราใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และกฎหมายการจ้างงาน กฎหมายระดับชาติของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปแต่ละประเทศเสนอการอนุญาตตามกฎหมายเพิ่มเติมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

#### สิทธิ์ส่วนบุคคล (สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล)

- สิทธิในการดำเนินการ

นอกเหนือจากทางเลือกสำหรับลูกค้าในการเข้าถึงและควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ GDPR ให้สิทธิ์เฉพาะแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรียกว่าสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล หากคุณเชื่อว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าหรือไม่ก็ตาม คุณสามารถใช้สิทธิ์ที่อธิบาย



ไว้ด้านล่างโดยใช้แบบฟอร์มนี้ หรือแบบฟอร์มในหน้าการติดต่อในท้องถิ่นของเราที่มีให้บริการในภาษาของประเทศใน EEA ที่เราดำเนินธุรกิจ

เราจะตอบกลับคำร้องขอของคุณภายในหนึ่งเดือนนับจากที่เราได้รับคำร้องขอของคุณ ไม่ว่าจะโดยการกรอกคำร้องขอของคุณหรืออธิบายเหตุผลที่เราต้องการเวลามากขึ้นหรือไม่อาจดำเนินการตามคำร้องขอของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เราอาจขยายเวลาตอบกลับออกไปอีกสูงสุดสองเดือน ในกระบวนการตอบกลับของเรา เราจะต้องตรวจสอบว่าคุณเป็นบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหัวข้อในคำร้องขอของคุณหรือไม่

- ข้อมูลเพิ่มเติมและสิทธิในการเข้าถึง

คุณมีสิทธิที่จะทราบว่าจะ

- ❖ แหล่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เก็บรวบรวมจากบุคคลที่สาม และ
- ❖ ประเภทของบุคคลที่สามที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการแบ่งปันด้วย
- ❖ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกใช้เพื่อการตัดสินใจโดยอัตโนมัติหรือไม่ รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ และ
- ❖ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการถ่ายโอนไปยังผู้รับในประเทศนอก EEA ที่ยังไม่พบว่ามีมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่เทียบเท่ากับ GDPR ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับมาตรการของเราเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งออก
- ❖ คุณมีสิทธิ์ตรวจสอบสำเนาของเอกสาร (SCC หรือเอกสารการโอนข้อมูลอื่น ๆ) ที่เราใช้เพื่อควบคุมการส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้รับในประเทศที่สาม เราจะแก้ไขสำเนาดังกล่าวในขอบเขตที่การเปิดเผยอาจเป็นอันตรายต่อสิทธิของบุคคลอื่นหรือผลประโยชน์ของเราในการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือที่เป็นความลับ หรือความลับทางการค้า

- สิทธิในการแก้ไข

นอกจากตัวเลือกที่มีให้กับลูกค้าแล้ว เราจะปฏิบัติตามคำร้องขอทั้งหมดเพื่อแก้ไขหรือเสริมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย

- สิทธิในการลบออก

คุณมีสิทธิที่จะสั่งให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณที่เราประมวลผล ในบางกรณี เราได้รับอนุญาตให้ปฏิเสธคำร้องขอดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากข้อมูลที่เป็นปัญหายังคงมีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม หรือหากการลบข้อมูลดังกล่าวจะละเมิดสิทธิบางประการของบุคคลอื่น

- สิทธิในการจำกัดการประมวลผล

ในบางกรณี ตัวอย่างเช่น ในขณะที่เรากำลังตรวจสอบการเรียกร้องของคุณว่าเราได้ประมวลผลข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณ หรือหากเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของการแสวงหาผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และคุณคัดค้านการประมวลผลดังกล่าว เราจะจำกัดการประมวลผลดังกล่าวที่ คำร้องขอของคุณจนกว่าเราจะเสร็จสิ้นการตรวจสอบของเรา

- สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

ตามคำร้องขอของคุณ เราจะจัดเตรียมชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลที่เรากำลังดำเนินการในรูปแบบที่มีโครงสร้างที่เครื่องอ่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นที่คุณกำหนด

- สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลต่อ

ในกรณีเฉพาะ คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หากคุณเชื่อว่าสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณเป็นเหตุให้เกิดอันตรายเกินผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลของคุณ ซึ่งจะรวมถึง:

- ❖ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยพิจารณาจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
- ❖ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือทางสถิติโดยอาศัยบทบัญญัติทางกฎหมายที่อนุญาตให้เราทำได้โดยไม่ต้องรับความยินยอมจากคุณหรือพื้นฐานทางกฎหมายอื่นใด

ในกรณีเหล่านั้น

เราจะหยุดกิจกรรมการประมวลผลของเราจนกว่าเราจะตัดสินใจว่าเราสามารถปกป้องผลประโยชน์ของคุณผ่านมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องคุณและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เราค้นพบก่อนที่จะดำเนินการประมวลผลของเราต่อหรือไม่

- สิทธิในการคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการตลาดทางตรง

หากเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการตลาดทางตรง คุณสามารถส่งเราได้ตลอดเวลาให้หยุดการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์นั้น รวมถึงการทำโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาดดังกล่าว

- สิทธิที่เชื่อมต่อการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ

เราจะไม่ทำการตัดสินใจตามการตัดสินใจอัตโนมัติที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณ เว้นแต่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมหรือการปฏิบัติตามสัญญาของคุณ หรือเมื่อคุณให้ความยินยอมโดยเฉพาะของคุณ

เพื่อปกป้องคุณในกรณีที่เราทำการตัดสินใจโดยอาศัยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายหรือสำคัญอื่น ๆ กับคุณ คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้: เพื่อให้ได้มาซึ่งการแทรกแซงของมนุษย์ เพื่อแสดงมุมมองของคุณ เพื่อรับคำอธิบายของการตัดสินใจที่เกิดขึ้นหลังจากการประเมิน และเพื่อท้าทายการตัดสินใจดังกล่าว

## 15. ความเป็นส่วนตัวด้านความเป็นส่วนตัว

### การไม่เปิดเผยตัวตน

การเปลี่ยนแปลง การตัดทอน การลบทิ้ง หรือการแก้ไขอื่น ๆ หรือการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ไม่สามารถใช้เพื่อระบุ ค้นหาตำแหน่ง หรือติดต่อบุคคลได้ ไม่ว่าจะโดยลำพังหรือร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ

### บริษัท

บริษัท Organon & Co. ผู้สืบทอด บริษัทย่อย และแผนกต่าง ๆ ทั่วโลก ยกเว้นการร่วมทุนที่บริษัทของเราเป็นคู่สัญญา

### การถอดรหัส

การนำตัวระบุส่วนบุคคลโดยตรงและโดยอ้อมออก มักจะรักษาข้อมูลการระบุตัวตนดั้งเดิมไว้ต่างหาก

### กฎหมายที่บังคับใช้

กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งความคิดเห็นที่บังคับใช้ทั้งหมดในประเทศที่บริษัทของเราดำเนินการหรือที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลโดยหรือในนามของบริษัทของเรา ซึ่งรวมถึงกรอบความเป็นส่วนตัวทั้งหมดที่บริษัทของเราได้รับการอนุมัติหรือได้รับการรับรองรวมถึงกฎเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวข้ามพรมแดน ("CBPR") ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ("APEC")

### ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุตัวตนและสามารถระบุตัวตนได้ รวมถึงข้อมูลที่ระบุถึงตัวบุคคลหรือที่สามารถใช้เพื่อระบุ ค้นหา ติดตาม หรือติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลที่ระบุตัวได้โดยตรง เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว หรือตำแหน่งงานเฉพาะ และข้อมูลที่ระบุตัวได้ทางอ้อม เช่น วันเกิด ตัวระบุอุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์สวมใส่เฉพาะ หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนข้อมูลที่ไม่มีรหัส ตัวระบุออนไลน์ เช่น ที่อยู่ IP หรือกิจกรรม พฤติกรรม หรือความชอบส่วนบุคคลใด ๆ ที่อาจเก็บรวบรวมเพื่อให้บริการหรือผลิตภัณฑ์

### เหตุการณ์ความเป็นส่วนตัว

การละเมิดนโยบายนี้ หรือกฎหมายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือข้อมูลที่เป็นความเป็นส่วนตัว รวมถึงเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัย การพิจารณาว่าเหตุการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวเกิดขึ้นหรือไม่และควรยกระดับเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ให้กระทำโดยสำนักงานคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทั่วโลก ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ธุรกิจ (BTRM) และฝ่ายกฎหมาย

### การประมวลผล

การดำเนินงานหรือการชุดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับผู้คน ไม่ว่าจะป็นวิธีการอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดการองค์กร การจัดเก็บ การเข้าถึง การปรับเปลี่ยน การดึงข้อมูล การให้คำปรึกษา การใช้งาน การประเมิน การวิเคราะห์ การรายงาน การแบ่งปัน การเปิดเผย การเผยแพร่ การส่ง การทำให้พร้อมใช้งาน การจัดตำแหน่ง การรวมกัน การบล็อก การลบ การลบออก หรือการทำลาย

### การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

การละเมิดความปลอดภัยที่นำไปสู่การทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การสูญเสีย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือความเชื่อที่สมเหตุสมผลของบริษัทของเราในเรื่องเดียวกัน การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยหรือในนามของบริษัทของเราโดยไม่มีเจตนาที่จะละเมิดนโยบายนี้ไม่ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าถึงนั้นจะถูกใช้เพิ่มเติมและเปิดเผยต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากนโยบายนี้เท่านั้น

### **เหตุการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย**

เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่ไม่ต้องการหรือไม่คาดคิดอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลและทำให้การดำเนินธุรกิจอ่อนแอหรือแย่ลง

### **ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน**

ข้อมูลประเภทใดก็ตามเกี่ยวกับบุคคลที่มีความเสี่ยงโดยธรรมชาติของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคล รวมถึงข้อมูลที่กฎหมายกำหนดว่ามีความละเอียดอ่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ พันธุกรรม ชีวมิติ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ความคิดเห็นหรือความเชื่อทางการเมืองหรือปรัชญา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ หมายเลขธนาคารหรือบัญชีการเงินอื่น ๆ หมายเลขประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ วิธีทางเพศ รสนิยมทางเพศ สังกัดสหภาพแรงงาน ประกันภัย ประกันสังคม และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่นายจ้างหรือรัฐบาลมอบให้